

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2016-2020

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHẤU ĐỘT PHÁ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGA SƠN, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 46-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ-TU ngày 17/6/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Sau khi huyện mở hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 46-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ-TU ngày 17/6/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, mọi người dân trên địa bàn để biết và thực hiện Nghị quyết.

Các Đảng bộ, Chi bộ và các tầng lớp nhân dân các tổ chức chính trị xã hội mở hội nghị triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 46-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ-TU ngày 17/6/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tại đơn vị để thuận lợi việc lãnh đạo và chỉ đạo tại đơn vị, cơ sở.

- Các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; nâng cao



nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân về nội dung của Nghị quyết trong việc phát triển kinh tế - xã hội và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Mở các chuyên đề tuyên truyền về chủ trương, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, các dự án kêu gọi đầu tư,... để người dân, doanh nghiệp biết, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

- Các tổ chức và cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và công nhân trong các Nhà máy may công nghiệp, cụm làng nghề trên địa bàn để người lao động yên tâm sản xuất.

- Tích cực đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào việc cập nhật dữ liệu, thông tin và hệ thống văn bản về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của huyện; nhất là các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng - đô thị, phát triển các khu công nghiệp, thủ tục hành chính.

II. Kết quả đạt được.

1. Về kết quả thu hút đầu tư

UBND huyện đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo GPMB cho các dự án, khu công nghiệp, không có dự án chậm tiến độ; bị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động. Đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển như: Dự án phát triển hạ tầng ven biển huyện Nga Sơn bằng nguồn vốn ODA với giá trị 10 triệu USD, đường Nga Hưng - Nga Thanh, Nga Hưng - Nga Thủy với giá trị 4.568 triệu đồng, khu trung tâm hội nghị huyện với tổng đầu tư 72 tỷ đồng, cứng hoá đê sông Càn (Nga Điền, Nga Thái, Nga Tiến), đường Nga Nhân, Nga Thiên, Nga An, nhà máy nước sạch 9 xã ven biển với vốn đầu tư 205 tỷ đồng, Xây dựng chợ Thị trấn và Trung tâm thương mại huyện với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng...

Các dự án chuyển tiếp đang được thi công như: Nâng cấp, bảo vệ đê biển và đê cửa sông huyện Nga Sơn với tổng vốn đầu tư 678 tỷ đồng, Kè sông Hưng Long kết hợp cải tạo môi trường, Xây mới Trường THCS Chu Văn An ...

2. Kết quả phát triển doanh nghiệp

- Năm 2017: Thành lập được 48 doanh nghiệp đạt 114,3% kế hoạch tỉnh giao
- Năm 2018: Thành lập được 60 doanh nghiệp đạt 100% kế hoạch tỉnh giao
- Năm 2019: Thành lập được 39 doanh nghiệp đạt 65,0% kế hoạch tỉnh giao (35 doanh nghiệp và 04 HTX) tính đến ngày 11/9/2019.

Tổng số vốn kinh doanh 815 tỷ đồng; có 15 doanh nghiệp, công ty giải thể

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 1025/QĐ-UBND, ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa

1. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

UBND huyện tiến hành rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định; nhất là giảm thời gian thẩm định thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng và các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; ban hành quy chế phối hợp “Một cửa liên thông” trong công tác cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính, qua đó đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, giải quyết nhanh chóng các thủ tục về đầu tư, đất đai; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết TTHC.

Các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, các quy định, chính sách, quy hoạch của tỉnh và địa phương được công khai tại Trung tâm hành chính công, cổng thông tin điện tử huyện và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 300 TTHC. Số thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận một cửa được công khai đầy đủ, rõ ràng, trên cổng thông tin điện tử và được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian giải quyết kịp thời, nhanh, gọn, đúng thời gian quy định, phí, lệ phí được thực hiện theo quy định. UBND huyện có 65 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Thường xuyên tổ chức quán triệt nghiêm túc đến các cơ quan, đơn vị về tăng cường quản lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tổ chức rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế của huyện, của tỉnh; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, đơn vị sáp nhập theo đúng quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phân công cán bộ quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức với tổ chức, công dân; Thực hiện tốt và xác định cơ chế kiểm tra, giám sát; đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về cải cách hành chính, trong đó thực hiện tốt phương châm “4 tăng”, “2 giảm”, “3 không”, gồm: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân; giảm thời gian và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần và không trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOffice. 100% văn bản được trao đổi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành dưới dạng điện tử trong hoạt động nội bộ của cơ quan; 70% văn bản, hồ sơ điện tử gửi kèm văn bản, hồ sơ giấy khi trình UBND tỉnh và khi trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp

việc điều hành, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giữ các cơ quan cấp trên với UBND huyện, UBND huyện với các xã, thị trấn được nhanh hơn. Công thông tin điện tử huyện Nga Sơn phát huy hiệu quả, cung cấp một cách toàn diện thông tin về hoạt động của UBND huyện trên tất cả mọi lĩnh vực, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, cũng như quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội thu hút đầu tư vào du lịch.

Việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đã được triển khai hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Tổng số dịch vụ công (TTHC) của cơ quan đang cung cấp trên Trang thông tin điện tử là 300 dịch vụ, trong đó: 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 78, các TTHC được đăng tải đảm bảo cung cấp mẫu đơn, mẫu văn bản, hướng dẫn quy trình thực hiện TTHC, tổ chức cá nhân có nhu cầu truy cập theo địa chỉ ***ngason.thanhhoa.gov.vn***; công khai thời gian nhận hồ sơ, thời hạn trả kết quả, số điện thoại đường dây nóng để người dân có thắc mắc hoặc khiếu nại có thể thông tin ngay lập tức đến cơ quan chức năng để giải quyết. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên tất cả các lĩnh vực, giúp việc theo dõi kết quả, giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ.

2. Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, thực hiện cam kết với nhà đầu tư về thời gian giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Việc công khai minh bạch kết quả kiểm kê, áp giá bồi thường GPMB theo quy định; trong những năm qua, UBND huyện luôn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án theo kế hoạch, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Nga Sơn, theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, thực hiện tốt công tác kiểm kê, áp giá bồi thường, phê duyệt phương án, niêm yết công khai phương án theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

UBND huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp; xây dựng các khu, cụm công nghiệp với các ưu đãi về giá thuê mặt bằng, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để giao đất kịp thời cho nhà đầu tư triển khai các dự án, tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch dịch vụ, thương mại..., nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thực hiện hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng sau khi tổ chức xây dựng hoàn thành nhà xưởng đi vào hoạt động, thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Tam Linh... hỗ trợ vốn kích cầu cho phát triển trang trại công nghiệp, trang trại tổng hợp, gia trại từ chuyển đổi mô hình các vùng đất có hiệu quả thấp, đã thực hiện 236 mô hình trang trại, gia trại. Hỗ trợ mua các loại máy cơ giới cho cá nhân và tập thể để phục

vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 10.500 triệu đồng. Hỗ trợ xây công sở bằng nguồn cấp quyền sử dụng đất (Xã đăng ký xây công sở theo nguồn cấp quyền của xã thì phần điều tiết cho huyện sẽ hỗ trợ lại cho xã để thanh toán xây dựng công sở) đã thực hiện 5 xã với vốn đầu tư hơn 10.500 triệu đồng.

2.5. Thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để nắm bắt giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh

Việc xây dựng và hoàn thành các công trình, dự án đầu tư xây dựng là nhiệm vụ quan trọng của huyện; nhất là giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thông thoáng cho môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ, khó khăn, vướng mắc của từng dự án, trực tiếp đánh giá, rà soát, kiểm tra tiến độ, chất lượng các dự án; nhất là các dự án có nguồn vốn nước ngoài; Thường xuyên định kỳ hằng quý giao ban, làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp huyện để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai tốt tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Do đó trong những năm qua, UBND huyện cơ bản đều hoàn thành tiến độ các dự án, công trình đầu tư xây dựng trọng điểm của huyện.

2.6. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cải tiến công nghệ

UBND huyện phối hợp với VCCI Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Công ty Davilaw tổ chức các lớp bồi dưỡng doanh nhân, đào tạo khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Hỗ trợ chủ đầu tư là doanh nghiệp trong việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định để triển khai dự án trên địa bàn huyện; tổ chức làm việc, tổ chức thăm thực địa dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên doanh nghiệp thực hiện dự án. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển doanh nghiệp: đào tạo, tư vấn, ... tổ chức thành công được 08 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp; 06 lớp Bồi dưỡng doanh nhân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

2.7. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Phối hợp có hiệu quả với các doanh nghiệp trên cả nước, lựa chọn doanh nghiệp có uy tín tăng cường công tác tư vấn, cung cấp thông tin đến người lao động để người lao động lựa chọn thị trường lao động phù hợp. Nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ có hiệu quả công tác đào tạo kỹ năng, đào tạo ngoại ngữ và kiến thức cần thiết trước khi đi lao động ở nước ngoài. Một số doanh nghiệp làm tốt như Công ty IIG; Công ty Vinacom; đã kết hợp với trường Trung cấp nghề Nga Sơn mở nhiều lớp đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp theo nhiều hình thức và thời gian khác nhau



nư: Các lớp học công nhân Nhà máy may công nghiệp được khoảng 7.000 người, Lớp công nhân thợ điện dân dụng, điện nước 500 người, lớp học nghề tiểu thủ công nghiệp ở các xã được 6.000 người....

- Các lớp tập huấn cho chuyên môn như: Thợ cả, tổ trưởng thi công, giám sát cộng đồng, kế toán các doanh nghiệp, giám đốc các doanh nghiệp cũng như chủ nhiệm HTX dịch vụ... để nâng cao tay nghề trong quản lý và thực hiện các điều hành thi công trên công trường.

Công tác an ninh được đảm bảo, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phải quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động; có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn mình quản lý.

2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân.

*** Tồn tại, hạn chế.**

- Nguồn vốn đầu tư khó khăn dẫn đến một số doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ.

- Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn làm cho việc triển khai thực hiện xây dựng các dự án chậm tiến độ so với yêu cầu.

- Một số dự án kêu gọi đầu tư còn chậm chưa có nhà đầu tư đăng ký hoặc đăng ký xong chậm triển khai thực hiện.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong một bộ phận phòng, ban và cấp xã vẫn còn hạn chế, cán bộ chưa được tập huấn đào tạo chuyên sâu, dẫn đến hạn chế về kết quả và tiến độ giải quyết công việc. Phần mềm 1 cửa điện tử chưa đáp ứng hết yêu cầu để cung cấp TTHC ở mức độ 3,4...

- Khi thành lập doanh nghiệp nhiều chi phí phát sinh do đó các hộ kinh doanh, cá nhân không muốn thành lập doanh nghiệp

*** Nguyên nhân.**

- *Nguyên nhân khách quan.*

Do các năm gần đây Chính phủ thực hiện cắt giảm đầu tư công, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XD/CB gặp khó khăn như. Lãi suất ngân hàng tuy đã có giảm, các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay, thị trường bất động sản không ổn định làm ảnh hưởng lớn đến huy động vốn đầu tư trên địa bàn.

- *Nguyên nhân chủ quan.*

Do năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chưa cao.

Sự phối hợp giữa các cấp, ngành chưa chặt chẽ, cấp ủy chính quyền một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Một số nhà thầu năng lực còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu trong quá trình thực hiện các dự án.

Một số cấp ủy, chính quyền chưa chỉ đạo quyết liệt công tác thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư chưa đạt kế hoạch đề ra.

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

I. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp:

*** Mục tiêu:**

- Đẩy nhanh thực hiện việc đầu tư và xây dựng các dự án: Xây dựng khu dân cư đô thị phía bắc trường THPT Ba Đình. Quy hoạch và xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Nga Tân, Nga Tiến và các vùng phụ cận; Quy hoạch vùng huyện Nga Sơn, Quy hoạch mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nga Sơn, quy hoạch đô thị Hới Đào, cụm công nghiệp Tam Linh...

*** Giải pháp:**

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện tốt Đề án Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp làng nghề và các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; nhằm huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, đăng ký kinh doanh, kiên quyết loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm đơn giản hoá thủ tục đầu tư, đồng thời công bố công khai quy trình, thủ tục hồ sơ, các khoản phí và lệ phí tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

- Đổi mới nội dung phương pháp xúc tiến đầu tư theo hướng nâng cao hiệu quả, bảo đảm thiết thực cho các doanh nghiệp có tiềm năng ở trong và ngoài huyện để vận động thu hút đầu tư vào các dự án đầu tư của huyện.

- Thực hiện dự án hạ tầng khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư để thực hiện các dự án đầu tư cấp quyền sử dụng đất có thu tiền theo kế hoạch đã đăng ký để có vốn thực hiện các dự án, công trình đã được phê duyệt. Đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chất quyết định tạo nguồn ngân sách phát triển hạ tầng cho những năm tiếp theo.

- UBND các xã, thị trấn khi có các dự án phải tập trung giải quyết dứt điểm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho đơn vị thi công, trong xác định áp giá đền bù phải công khai minh bạch nghiêm cấm mọi biểu hiện lợi dụng làm trái quy định để vụ lợi cá nhân; tăng cường tuyên truyền phổ biến cho nhân dân hiểu và thông suốt quy định của tỉnh về bồi thường GPMB, đề cao trách nhiệm của các ngành các cấp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác GPMB nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

AM T. THANH K.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn tạm ứng cho nhà thầu tạm ứng vốn đúng quy định, các đơn vị có kế hoạch tạo điều kiện để cán bộ chuyên môn, các chủ đầu tư là UBND xã, thủ trưởng cơ quan ngành tham gia các chương trình tập huấn về nghiệp vụ quản lý đầu tư, nâng cao trình độ và nhận thức trong quá trình thực hiện.

II. Kiến nghị, đề xuất.

- UBND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp thành lập mới (hỗ trợ chi phí thành lập doanh nghiệp, đào tạo quản trị doanh nghiệp...).

- UBND tỉnh quan tâm tạo nguồn vốn thực hiện các dự án của tỉnh, Trung ương như dự án: Đường vành đai ven biển, đắp đập sông Cà...

- Triển khai chính quyền điện tử, tập trung nâng cấp, hoàn thiện, triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong toàn bộ các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã; xây dựng mô hình Chính quyền điện tử, với các chức năng cung cấp các dịch vụ công theo các mức độ 3,4... đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 2016- 2020. UBND huyện lập báo cáo sở Kế hoạch - Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. /.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch – Đầu tư (B/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện (B/c);
- Lưu: VT. VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Đình Hiếu